

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน คงอยู่ในสภาพที่มีจิตสำนึกและจดจำพอ การเข้าสู่สภาพที่ไม่มีสิ่งใดเลยหรือหลับนั้นไม่ใช่โยคะ

คำถาม: คำถาม: เหตุใดลูกจึงไม่ได้รับอนุญาตให้หนึ่งที่นี้ด้วยการปิดตาของลูก?

คำตอบ: หากลูกนั่งด้วยการปิดตา โขโมยก็จะสามารถโขโมยสินค้าทั้งหมดไปจากร้านของลูกได้ มายาซึ่งเป็นโขโมยจะไม่ยอมให้ลูกชิมซัซสิ่งใดในสติปัญญาของลูก ถ้าลูกนั่งในโยคะด้วยการปิดตา ลูกก็จะหลับ และลูกก็จะไม่รู้สิ่งใดเลย ดังนั้นหนึ่งด้วยการเปิดตาของลูก ในขณะที่กำลังทำงานจงจดจำพอด้วยสติปัญญาของลูก ไม่มีเรื่องของหะรุโยคะในสิ่งนี้

โอมชานติ พ่อทางจิตบอกลูกๆ ทางจิต: ผู้นี้เป็นลูกด้วยเช่นกัน ผู้มีร่างกายทั้งหมดคือลูกๆ ของท่าน ดังนั้นพ่อทางจิตพูดกับดวงวิญญาณ: สิ่งหลักคือดวงวิญญาณ เข้าใจสิ่งนี้อย่างดีมาก เมื่อลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าที่นี่ ลูกไม่ควรที่จะละวางตัวลูกเองจากร่างกายของลูกและหายไป การละวางตัวลูกเองออกจากร่างกายของลูกและหายไปไม่ใช่สภาวะของการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ลูกต้องนั่งที่นี้ขณะที่ตื่นตัว เช่นที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาหรือนั่งลง พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพอ พ่อไม่ได้บอกลูกให้กลับมาไร้สติขณะที่ลูกนั่งที่นี้ มีผู้คนมากมายที่หายไปในขณะที่กำลังนั่งที่นี้ ลูกต้องนั่งที่นี้และอยู่อย่างตื่นตัว ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ลูกจะไม่สามารถชิมซัซความรู้นี้ได้โดยที่ไม่มีคามบริสุทธิ์ ลูกจะไม่สามารถนำคุณประโยชน์ให้แก่ใครได้และลูกก็จะไม่สามารถบอกสิ่งนี้แก่ผู้อื่นได้ ผู้ที่ตัวเองไม่ได้อยู่อย่างบริสุทธิ์แต่บอกผู้อื่นให้อยู่อย่างบริสุทธิ์ก็เหมือนกับบั้งทิต ลูกต้องไม่พิจารณาว่าตนเองเป็นผู้ที่ฉลาด ไม่เช่นนั้นแล้วสำนึกของลูกก็จะกักร้อน อย่าคิดว่าลูกสามารถที่จะปิดตาของลูกและไปสู่สภาพที่ไม่มีสิ่งใดเลย นั่นไม่ใช่สภาพของการจดจำระลึกถึง ที่นี้ลูกต้องอยู่ในสภาพที่มีจิตสำนึกและจดจำพอ การนอนหลับไม่ใช่การจดจำระลึกถึง มีประเด็นต่างๆ มากมายที่จะอธิบายให้ลูกๆ มีการแสดงไว้ในคัมภีร์ว่าพวกเขาเข้าไปสู่โลกที่เจ็ด (สภาพที่มีจิตสำนึก) และพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงโลกนี้เลย ลูกรู้เกี่ยวกับโลก นี้คือโลกที่สกปรก ไม่มีใครรู้จักพอ หากพวกเขารู้จักพอ พวกเขาจะรู้จักจักรวาลโลกด้วยเช่นกัน พ่อบอกลูกว่าวจรนี้หมุนไปอย่างไรและมนุษย์จะกลับมาใช้ชาติเกิดอย่างไร ในยุคทองแม้ว่าลูกจะแก่ลง ใบหน้าของลูกก็ไม่ได้มีรอยเหี่ยวย่น ชันยาสซีฟีกหะรุโยคะ พวกเขาปิดตาของเขา และในขณะที่กำลังนั่งในถ้าพวกเขา ก็กลายเป็นคนแก่และมีรอยย่น พ่อบอกลูกว่า ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกต้องอยู่อย่างตื่นตัว การเข้าไปสู่สภาพที่ว่างเปล่าไม่ใช่สภาพที่แท้จริง ลูกต้องทำธุรกิจของลูกๆ ๗ ต่อไป และดูแลครอบครัวของลูกด้วยเช่นกัน ลูกต้องไม่เข้าไปสู่สภาพที่ว่างเปล่า ในขณะที่กำลังทำงานของลูก จงจดจำพอด้วยสติปัญญาของลูก เมื่อลูกทำงานของลูก, ลูกจะทำงานนั้นในขณะที่เปิดตาของลูกอย่างแน่นอน เข้าร่วมธุรกิจของลูก ๗ ต่อไป แต่ขอให้โยคะของสติปัญญาของลูกอยู่กับพ่อ ลูกต้องไม่กลับมาไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งนี้ หากลูกหลับตาในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในร้านของลูก ใครบางคนก็จะโขโมยสินค้าของลูก และลูกก็จะไม่แม้กระทั่งรู้ สภาพเช่นนั้นไม่ถูกต้อง การกลับมาละวางจากร่างกายของใครคนหนึ่งคือการฝึกฝนของหะรุโยคี เป็นผู้ที่มิพลั้งลึกลับที่ทำเช่นนั้น พ่อหนึ่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ลูกต้องไม่หลับตาของลูกสำหรับสิ่งนี้ พ่อพูดว่า ในเวลานี้ลูกต้องลิ้มเพื่อนฝูงและญาติมิตรทั้งหมดของลูกที่ลูกเคยจดจำมาแต่ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียว หากปราศจากการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงบาปของลูกก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้ เมื่อพวกเขาเข้าไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พวกเขาจะหลุดหายไป เกิดอะไรขึ้น? トラบเท่าที่พวกเขาอยู่ที่นั่นบาปของพวกเขาที่ไม่สามารถที่จะได้รับการปลดปล่อย พวกเขาไม่สามารถจดจำชีพบาบาและไม่สามารถไต่ยมูร์ลีของบาบา และดังนั้นจึงมีการสูญเสีย อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร และเหตุนี้เองพวกเขาจึงไปที่นั่น และแล้วพวกเขาก็ลงมาและฟังมูร์ลี เหตุนี้เองบาบาพูดว่า ไปและกลับมาอย่างรวดเร็ว อย่าได้พักอยู่ที่นั่น บาบาหยุดเกมที่สนุกสนานเหล่านั้นทั้งหมด การไปรอบๆ ในลักษณะนี้เป็นเหมือนกับการเร่ร่อนโดยไม่มีเป้าหมาย มีการเร่ร่อนและการร้องไห้คร่ำครวญอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เพราะเป็นหนทางแห่งความมืด มีราเคยไปสู่ดินแดนสุชาติในการเข้ามานั้น ไม่ใช่ใช้ทั้งโยคะหรือการศึกษาเล่าเรียน เธอได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ผ่านสิ่งนั้นหรือไม่? เธอมีคำที่จะไปสวรรค์หรือไม่? บาปของหลายต่อหลายชาติเกิดของเธอได้หลุดตัดออกไปหรือไม่? ไม่อย่างแน่นอน! บาปของหลายต่อหลายต่อหลายชาติเกิดจะสามารถหลุดตัดออกไปโดยการจดจำระลึกถึงพ่อเท่านั้น ไม่มีประโยชน์ในการมีนิมิตๆ ๗ นั่นเป็นเพียงความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ได้เป็นทั้งการจดจำระลึกถึงหรือความรู้ ไม่มีใครในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่สอนสิ่ง

ต่างๆเหล่านี้ และดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะพวกเขาจะมีมิต
มากมายเพียงไร ในตอนเริ่มต้นลูกๆ เคยเข้ามาด้วยตนเอง มามาและบายนั้นไม่ได้เข้ามา ในตอนต้นบาบาเพียงแค
ได้มีมิตของการก่อตั้งและการทำลายล้าง ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากนั้น พ่อไม่ได้ส่งใครขึ้นไปที่นั้น โช้ พ่อ(บราห์มา)
ทำให้พวกเขาั่งลงและพูดว่า “บาบาถึงเส้นตายของผู้นี้” และหากสิ่งนั้นอยู่ในละครก็จะมีการถึงเส้นตายของเธอ ไม่เช่น
นั้นแล้วก็จะไม่เป็นเช่นนั้น มากมายได้รับมิต มากมายเคยได้มิตในตอนเริ่มต้น และมากมายจะได้มิตในเวลาสุดท้าย
จะเป็นความตายสำหรับเหยื่อและชัยชนะสำหรับนักล่า มีมนุษย์จำนวนมากมายับไม่ถ้วน และพวกเขาจะออกจากร่าง
ของพวกเขาที่นี่ ไม่มีใครจะนำร่างของเขาหรือสิ่งใดอื่นไปสู่ยุคทองหรือดินแดนแห่งความเงียบสงบ มีมนุษย์จำนวนมากมายับไม่
ถ้วน ทั้งหมดนั้นกำลังจะถูกทำลาย ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียวกันกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาในเวลาด้วยบราห์มา
ลูกสาวทั้งหลายก็ไปที่หมู่บ้านและทำงานรับใช้อย่างมากมาย ลูกพูดกับพวกเขาว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและ
จดจำพ่อ ชั้นยาสซีไม่รู้วิธีที่จะสอนราชาโยคะ ใครนอกจากพ่อที่จะสามารถสอนราชาโยคะได้? เวลาที่พ่อกำลังสอนราชา
โยคะแก่ลูกๆ และแล้วลูกจะได้รับอาณาจักรของลูก และลูกจะคงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด จะไม่มีความจำเป็นที่จะ
ต้องมีการจดจำระลึกถึงที่นั้น จะไม่มีร่องรอยของความทุกข์แม้แต่น้อย ช่วงชีวิตของลูกจะยืนยาวและร่างกายของลูกจะ
ปราศจากโรคภัย ทีนี้มีคามทุกข์อย่างมาก ไม่ใช่ว่าพ่อจะสร้างละครนี้เพื่อให้ความทุกข์แก่ลูก นี่คือการตั้งเดิมและคงอยู่
ตลอดไปของความทุกข์และความทุกข์ ชัยชนะและพ่ายแพ้ ชั้นยาสซีไม่รู้ถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้และดังนั้นพวกเขาจะสามารถ
อธิบายสิ่งใดได้อย่างไร? พวกเขาศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกแต่ละคนได้รับการบอกว่า
พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ชั้นยาสซีเหล่านั้นพิจารณาว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณและจดจำ
ธาตุนาฬัม พวกเขาคิดว่าธาตุนาฬัมเป็นดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขามีความรู้ของธาตุนาฬัมเท่านั้น ในความเป็นจริงธาตุนาฬัม
คือสถานที่อยู่อาศัยที่ลูกๆ ดวงวิญญาณอาศัยอยู่ แต่พวกเขาพูดว่าพวกเขาจะหลอมรวมเข้ากับธาตุ ความรู้ของพวกเขา
นั้นกลับหัวกลับหางอย่างสิ้นเชิง ทีนี้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูกๆ พวกเขาพูดว่า พระเจ้าจะมาหลังจาก 40,000 ปี
นั้นถูกเรียกว่าความมิดของความไม่รู้ พ่อพูดว่า พ่อคือผู้เดียวที่ก่อตั้งโลกใหม่และผู้ทำลายโลกเก่า พ่อกำลังทำงานของการ
ก่อตั้ง การทำลายล้างกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าเช่นกัน ในเวลานี้จงรีบเร่งและกลับมามีบริสุทธิ์! และแล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะ
สามารถไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ นี่คือการโลกเก่าที่ตโมประธาน ไม่ใช่อาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ อาณาจักรของพวกเขาคง
อยู่ในโลกใหม่ อาณาจักรนั้นไม่ได้คงอยู่อีกต่อไป พวกเขากลับมาใช้ชาติเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้มี
การเขียนไว้ในคัมภีร์ พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าศรียุคหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในรถม้าของอรชุน ไม่ใช่ว่าศรียุคหนึ่งกำลังนั่ง
อยู่ข้างในอรชุน ศรียุคหนึ่งคือผู้ที่มีร่างกาย ไม่มีเรื่องของสงคราม ฯลฯ พวกเขาได้แบ่งกองทัพของพันดาวาสและฆราวาส
อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทีนี้ คัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมดคือคัมภีร์ที่ไร้ขีดจำกัดของหนทางของความเลื่อมใส
ศรัทธา คัมภีร์เหล่านั้นไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง ทีนั้นคืออาณาจักรของลูก รางวัลของความรู้ของลูก ทีนั้นไม่มีสิ่งใดเลย
นอกจากความสุข พ่อก่อตั้งโลกใหม่ และดังนั้นจะมีความสุขในโลกใหม่อย่างแน่นอน พ่อจะสร้างบ้านเก่าหรือไม่? พ่อจะ
สร้างบ้านใหม่ โลกนั้นถูกเรียกว่าโลกสาโตประธาน เวลาที่โลกนี้ไม่บริสุทธิ์และตโมประธาน เวลาที่ลูกกำลังนั่งอยู่ใน
อาณาจักรต่างแดนของราวัน ชีพบาบาถูกเรียกว่าราม พวกเขาได้ให้ทานในนามของราม, ท่องสวดคำว่า “ราม ราม” เวลา
ที่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างรามและชีพบาบา เวลาที่ชีพบาบาบอกลูกๆ ว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น เวลาที่ลูกต้องกลับ
ไปสู่สถานที่ที่ลูกจากมา ลูกจะไม่สามารถกลับบ้านจนกว่าลูกจะจดจำพ่อและกลับมามีบริสุทธิ์ มีน้อยมากในบรรดาลูกที่
จดจำพ่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ใช่เรื่องของการพูดสิ่งใดผ่านปากของลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนพูด
ว่า “ราม ราม” ด้วยปากของพวกเขา หากใครบางคนไม่ท่องสวดสิ่งนี้ พวกเขาเรียกว่าบุคคลนั้นว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
พวกเขาร้องเพลงเสียงดังมาก เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้น เครื่องประกอบของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เติบโตขึ้นด้วย
เช่นกัน เมล็ดมีขนาดเล็กมาก ลูกไม่มีสิ่งใดเลยและลูกก็ไม่ได้ทำอะไรใดๆ ลูกเพียงแต่ได้รับการบอกให้พิจารณาว่าตนเอง
เป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกไม่ต้องพูดสิ่งใดด้วยปากของลูก ลูกๆ จดจำพ่อทางร่างกายของพวกเขาด้วยสติปัญญา
ของพวกเขา พวกเขาไม่ได้นั่งและพูดว่า บาบา, บาบา เวลาที่ลูกเข้าใจว่าพ่อของดวงวิญญาณคือใคร ดวงวิญญาณทั้งหมด
เป็นพี่น้องเพศชาย ดวงวิญญาณไม่มีชื่ออื่นใด อย่างไรก็ตามชื่อของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ดวงวิญญาณคือดวง
วิญญาณ และผู้เดียวนั้นคือดวงวิญญาณสูงสุด ชื่อของท่านคือชีวา ท่านไม่ได้มีร่างของท่านเอง พ่อพูดว่า หากพ่อมีร่างของ
พ่อเอง พ่อก็จะต้องให้ชาติเกิดและกลับมาเกิดใหม่ด้วยเช่นกัน แล้วใครที่จะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์
แก่ลูก? ผู้คนจดจำพ่อในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีภาพลักษณ์มากมาย เวลาที่ลูกกำลังกลายเป็นชาวสวรรค์จาก
ชาวนรก ลูกเกิดมาในนรกแต่ลูกจะต้องตายเพื่อที่จะไปสวรรค์ ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะไปสวรรค์ ก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน
 ฯลฯ พวกเขาจะจัดพิธีวางรากฐานและแล้วสะพานก็จะถูกสร้างขึ้นต่อไป พ่อได้ทำพิธีเปิดแล้ว (พิธีวางรากฐาน) ของการ
ก่อตั้งสวรรค์ เวลาที่การเตรียมการกำลังเกิดขึ้น ต้องใช้เวลาในการสร้างอาคารหรือไม่? เมื่อรัฐบาลเริ่มสร้างอาคารหนึ่ง

พวกเขาสามารถสร้างอาคารนั้นได้ภายในหนึ่งเดือน ในต่างประเทศลูกสามารถซื้อบ้านสำเร็จรูป ในสวรรค์สติปัญญาของลูกจะลึกล้ำ, กว้างใหญ่ไพศาลและสโตประธาน นักวิทยาศาสตร์มีสติปัญญาที่ฉลาดมาก พวกเขาจะสร้างสิ่งต่างๆ อย่างเร็วมาก ที่นั่นผนังกำแพงจะประดับตกแต่งด้วยเพชรพลอย ทุกวันนี้พวกเขาได้ทำเครื่องประดับเทียมได้อย่างรวดเร็วมากและเปล่งประกายยิ่งกว่าของจริง ทุกวันนี้พวกเขามีเครื่องจักรที่จะผลิตสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากด้วยเช่นกัน ที่นั่นใช้เวลาไม่นานที่จะสร้างบ้าน ต้องใช้เวลาที่จะทำความสะอาดทุกสิ่ง ไม่ใช่ว่าเมืองทองแห่งดาวริกาจะปรากฏขึ้นมาจากใต้ทะเล ดังนั้นพ่อพูดว่า รับประทานและดื่มเพียงแต่จงจําระลึกถึงพ่อเพื่อที่บาปของลูกจะสามารถได้รับการปลดปล่อย ไม่มีวิธีอื่นใด ลูกเคยอาบน้ำในแม่น้ำคงคา มาชาติแล้วชาติเล่า แต่ไม่มีใครสามารถที่จะได้มาซึ่งการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิต ที่นั่นพ่อได้แสดงให้เห็นวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์แก่ลูก พ่อพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกเรียกหาท่าน โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ บาบ่าได้โปรดมา! มาและทำให้เราบริสุทธิ์ เมื่อละครมาถึงตอนจบ, นักแสดงทั้งหมดพร้อมกับผู้สร้างก็ปรากฏตัวบนเวที พวกเขาทั้งหมดยืนอยู่บนเวที สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นที่นี่เช่นกัน เมื่อดวงวิญญาณทั้งหมดลงมา ลูกก็จะเริ่มกลับไป ลูกนั้นยังไม่พร้อม ลูกยังไม่ถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูก และดังนั้นการทำลายล้างจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร? พ่อเพียงแค่มารเพื่อที่จะสอนลูกสำหรับโลกใหม่เท่านั้น ที่นั่นไม่มีความตาย ลูกกำลังเอาชนะความตาย ใครที่จะสามารถทำให้ลูกเอาชนะความตายได้? ความตายเหนือความตายทั้งหมด ท่านพาผู้คนมากมายกลับไปกับท่าน ลูกกลับไปอย่างมีความสุขมาก เวลานี้พ่อได้มาเพื่อขจัดความทุกข์ของทุกคน เหตุนี้เองผู้คนจึงร้องเพลงสรรเสริญท่าน พระเจ้าผู้เป็นพ่อได้โปรดปลดปล่อยเราจากความทุกข์! พาเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข อย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่รู้ว่าในเวลาหนึ่งพ่อกำลังสร้างสวรรค์ เมื่อลูกไปสวรรค์ต้นไม้ก็จะเล็กมาก และแล้วการขยายตัวก็จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น เวลานี้ศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดคงอยู่ในขณะที่ศาสนาเดียวนั้นไม่ได้คงอยู่ ชื่อ, รูป, อาณาจักร ฯลฯ เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เริ่มต้นด้วยลูกมีมงกุฎสองชั้น และแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎชั้นเดียว เมื่อมีการสร้างวัดโสมนาถก็มีความมั่งคั่งอย่างมากมาย นั่นคือวัดที่ใหญ่ที่สุดและก็ถูกรื้อปล้น พ่อพูดว่า ลูกกำลังจะกลายเป็นผู้มีโชคหลายล้านเท่า เฝ้าแต่จดจําพ่อในทุกย่างก้าวและลูกจะสะสมหลายล้านเท่า ลูกสามารถหารายได้มากมายด้วยการจดจําพ่อ ถ้าอย่างนั้นแล้วเหตุใดลูกถึงลืมนี่ที่จะจดจําพ่อเช่นนี้? ยิ่งลูกจดจําพ่อและทำงานรับใช้มากเพียงไรลูกก็จะประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น ลูกที่ดีมากมายก็ล้มลงเมื่อพวกเขาเคลื่อนไป หากลูกทำให้ใบหน้าของลูกสกปรก รายได้ทั้งหมดที่ลูกหามา ก็จะสูญสิ้น ลูกจะสูญเสี่ยวาลลอตเตอ์อย่างใหญ่หลวง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจําระลึกถึง:

1. ขณะที่ดูแลครอบครัวของลูก จงรักซาสติปัญญาของลูกให้อยู่ในโยคะกับพ่อ อย่าได้ไม่ระมัดระวังและทำความผิดพลาด ลูกต้องนำคุณประโยชน์มาให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการสร้างสมความบริสุทธิ์

2. มีรายได้ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจําระลึกถึงและการศึกษาเล่าเรียนนี้ การเข้ามานั้นเป็นเพียงการเร่ร่อนไปทั่ว ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้น มากเท่าที่เป็นไปได้จงอยู่อย่างตื่นตัว จดจําพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย

พร: พร: ขอให้ลูกให้ความร่วมมือกับทุกคน โดยการทำให้สภาพของลูกและบรรยากาศสูงส่งด้วยสำนึกที่สูงสุดของลูก

โยคะหมายถึงการอยู่ในสำนึกที่สูงสุด “ฉัน, ดวงวิญญาณที่สูงส่ง ฉันเป็นลูกของพ่อที่สูงส่ง” เมื่อลูกมีสำนึกนี้ สภาพของลูกจะกลับมาสูงส่ง บรรยากาศที่สูงส่งจะถูกสร้างขึ้นมาจากสภาพที่สูงส่งโดยอัตโนมัติ และสิ่งนั้นจะดึงดูดดวงวิญญาณมากมายไปหาตนเอง ไม่ว่าลูกดวงวิญญาณจะหาอะไรที่ไหนก็ตามในขณะที่อยู่ในโยคะ, บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือเช่นนั้นจะได้รับความรักจากพ่อและโลก

คติพจน์: คติพจน์: โดยการนั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่ไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน ลูกจะได้รับบัลลังก์ของอาณาจักร

*** โอม ขานติ ***